



รู้ไว้ใช้ว่า พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์ (ตอนที่ 1)

หลังจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพิ่มความโปร่งใส ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักการ 4 ประการ คือ คำนึงค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นในเวทีโลก ก่อนที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ กรมบัญชีกลาง ชวนประชาชนติดตามตอบ ที่สำคัญมาทำความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดความชัดเจนกับทุกภาคส่วนยิ่งขึ้น

พ.ร.บ. ฉบับนี้ ยังคงใช้กับหน่วยงานใดบ้าง

ตอบ : ใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การอิสระ องค์การตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอิสระของรัฐ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีข้อยกเว้นในเรื่องใดหรือไม่

ตอบ : การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ 1.การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 2.การจัดซื้อยุทธโปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) 3.การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่อาจดำเนินการตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้ 4.การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศที่สัญญาหรือข้อกำหนดการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 5.การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศที่สัญญาหรือข้อกำหนดการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ และ 6.การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ โดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค



การยกระดับเจ้าหน้าที่พัสดุให้เป็นมืออาชีพมีแนวทางพัฒนาศักยภาพอย่างไรบ้าง

ตอบ : จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่พัสดุให้เป็นมืออาชีพ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุที่ดำรงตำแหน่งโดยตรงและผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางจัดทำดังกล่าว มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทำนองเดียวกัน

พ.ร.บ. ฉบับนี้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐอย่างไร

ตอบ : พ.ร.บ. ฉบับนี้ เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า **"ข้อตกลงคุณธรรม"**



โดยผู้สังเกตการณ์จะสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่เริ่มต้นการจัดทำร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้ามาติดตามตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐได้ผ่านทางเว็บไซต์

www.gprocurement.go.th

